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Fyrirspurn
til innanríkisráðherra um GSM-samband á landinu.

Frá Sigmundi Erni Rúnarssyni.

1. Hversu víða á landinu er lélegt eða ekkert GSM-samband?
2. Hvað er áætlað að margir sveitabæir á landinu séu án GSM-sambands?
3. Hvað er áætlað að langur kafli á þjóðvegi 1 sé án GSM-sambands?
4. Hvar á landinu eru stærstu svæðin nálægt byggð án GSM-sambands?

Skriflegt svar óskast.


